



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๒๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่ ๘๓”

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่ ๘๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒	จำนวน ๑ ชุด
	๕. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๖. QR Code กลุ่มอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่ ๘๓	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่ ๘๓” ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ - ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหลักวิชาการด้านการศึกษาของท้องถิ่นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ในกรณีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เพื่อให้การเข้ารับการฝึกอบรมตาม “หลักสูตรนักวิชาการศึกษารุ่นที่ ๘๓” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ - ชำนาญการ ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่มีคุณสมบัติฯ ดังกล่าวข้างต้นจะพิจารณาส่งตัวคืนหน่วยงานต้นสังกัดทันที

๒. ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ แจ้งยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ที่ QR Code กลุ่มอบรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ ทันทีที่ได้รับหนังสือประกาศรายชื่อ โดยระบุค่านำหน้าชื่อ นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่แจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้

/๓. เมื่อดำเนิน...

๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๓,๕๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่งจ่ายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยนำแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินตามขั้นตอน การพิมพ์ใบชำระเงิน สิ่งส่งมาด้วย ๓ ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ให้กับผู้ชำระเงิน ค่าลงทะเบียน ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้โดยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำสำเนาหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมาแสดง เป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวด้วย

๔. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม และให้เดินทางมารายงานตัวพร้อมหนังสือส่งตัว จากต้นสังกัด โดยแต่งกายชุดนักศึกษา ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หากมี ข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายอภิสิทธิ์ ไสยพร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ได้ที่ www.lpdi.go.th หัวข้อประกาศรายชื่อ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนมเทียน เสง้วาน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายอภิสิทธิ์ ไสยพร โทร. ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๙๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาอบรม (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

หลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๘๓

ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่งตามสายงาน	ระดับตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๑	นางสาว	สิริธร	อุปวิวงศ์	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบจ.	ตราด	เมืองตราด	ตราด
๒	นางสาว	กัลย์ธิรา	ธราพร	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	นาโพธิ์	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
๓	นาง	พรรัตน์	เชื้อกุลชาติ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	ทต.	ทุ่งสัง	ทุ่งใหญ่	นครศรีธรรมราช
๔	นางสาว	ชิตาวรรณ	ใหม่แก้ว	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	ลานสกา	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
๕	นาย	กิตติกร	ศรีภูธร	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	หนองแสง	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี
๖	นาย	วิรัตน์	ศรีรักษา	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	ท่าตุม	ศรีมหาโพธิ์	ปราจีนบุรี
๗	นางสาว	กาญจนา	จงเทพ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	ดงเสือเหลือง	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร
๘	นางสาว	ขจรพรรณ	เหมือนอ่วม	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	ไร่ใหม่พัฒนา	ชะอำ	เพชรบุรี
๙	นาย	จิรายุ	บุญสอน	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	ทต.	เชียงขวัญ	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด
๑๐	นาย	นิวัต	นรชาญ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
๑๑	นางสาว	กุลมาตร์	ยนเพียรราช	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร
๑๒	นางสาว	สุชานาฏ	อ่องบุญ	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	อบต.	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี
๑๓	นาย	ประชา	สุขพร้อม	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	บ้านพลวง	ปราสาท	สุรินทร์
๑๔	นางสาว	ปัทมาพร	บุญศรี	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์
๑๕	นางสาว	รัสนิกา	สุเมพา	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	อบต.	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู
๑๖	นางสาว	อุไรรัตน์	ยอดพิทักษ์ศิริ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	ทต.	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี

